
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ครั้งท่ี 3/2563  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมศรีหลักเมือง โรงพยาบาลหนองหาน 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม 

1. นาประทีป  อุ่ยเจริญ   นายอำเภอหนองหาน   ประธาน 
2. พ.ต.อ.สรายุทธ  น้ำผิว   ผกก.สภ.หนองหาน 
3. นายธงภักดิ์  มีเพียร   ผอ.รพ.หนองหาน 
4. นายรุ่งเรือง  ปัณณราช   สาธารณสุขอำเภอหนองหาน 
5. นายทรงวุฒิ  ศรีสุนาครัว  ปลัดอำเภอ 
6. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ  ชาวสวน  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
7. นางพรรณิตา  มูลธานี   ประธาน อสม.อำเภอหนองหาน 
8. ร.ต.อ.ฉลอง  ยอดสง่า   รอง สวป.สภ.หนองหาน 
9. นายสุวิทย์  หมื่นแก้ว   หัวหน้าศูนย์ VR กู้ภัยสว่างเมธาธรรม 
10. นายประพิมพ์  เสียงล้ำ  ผอ.รพ.สต.พังงู 
11. นายมนตรี  มูนมนัส   ผอ.รพ.สต.บ้านโคก 
12. นางสุมณฑา  ศรีภูวงศ์  ตัวแทนสถานพยาบาล 
13. น.ส.วิญาภรณ์  โพธ์ธารา  ผอ.กองสวัสดิการสังคม อ.บ.ต.หนองหาน 
14. นางสาวเนื่องทรัพย์  ใสโยธา  นักวิชาการสาธารณสุข 
15. นางสาวอรนุช  ดีมั่น    เกษตรอำเภอหนองหาน 
16. นางสุดาพร  ทุนทรัพย์  แพทย์ประจำตำบลหนองเม็ก 
17. นายสุบัญชา เกตุบุตร   นักวิชการสาธารณสุข 
18. นางสาวนพพร  จันทรเสนา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
19. นางสาวจิรัชญา  มัฆนาโส  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
20. นายศักดา  สุวรรญ   สารวัตกำนันโพนงาม 
21.นางรัชฎาภรณ์  ชุมแวงวาปี  ผอ.รพ.สต.บ้านยา 
22. นายอภิชาติ  มีจันที   ผอ.รพ.สต.สะแบง 
23. นายปวิช  สุราลัย   รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 
24. นางสาวศิริพร  ไชยนาพันธ์  ผอ.รพ.สต.สร้อยพร้าว 
25. นายกิติพันธ์  พูลพงษ์   นักวิชาการสาธารณสุข 
26. นางพิทยา  โพธิ์มูล   ผอ.รพ.สต.ผักตบ 
27. นางเสวรักษ์  หอมมา   รร.บ้านหนองบัวแดง 
28. นางเกียรติศักดิ์  ทรงพรม  นายก อบต.โพนงาม 
29. ว่าที่ ร.ท.นรินทร์  ดารุณศิลป์  ผอ.รพ.พิชญพิชญ์ 



30. นางสาวณัชิยา  วงษ์ปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุข 
31. นายจันทร์  โฮมป่า   ผอ.รพ.สต.บ้านเชียง 
32. นางชลนิภา  อักษรกลาง  ผอ.รพ.สต.โพนงาม 
33. นางสุทิคำ  กิติราช   คร ู
34. นางอรัญญา  ธรรมวงศา  ผอ.รพ.สต.ดอนหายโศก 
35. นางมยุรี  บาทชารี   ผอ.รพ.สต.หนองเม็ก 
36. นางฉวีวรรณ  หิรัญวงษ์  ผอ.รพ.สต.ดงบาก 
37.นางสาววีณา  พิบูลย์วัฒนวงษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
39. นายอาทิตย์  จักสุกัน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
40. นายทองพูน  รอดขันเมือง  สื่อมวลชน 
41. พจอ.เสรี  สุขศาลา   หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ทต.หนองไผ่ 
42. นายนพรัตน์ ดีเพ็ง   ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 
43. นายสมชาติ  วารีรัตน์   ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน 
44. นางสาวอาทิตย  ดีจริง  จพ.สาธารณสุข 
45. นายประมวล  โหระสิงห์  รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 3 
46. นายปริญญ์  สร้อยวิทยา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ทราบ 
 สรุป ประเด็นที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2563 (ประเด็นอุบัติเหตุ, ประเด็นขยะ, ประเด็น
ไข้เลือดออก, ประเด็นเบาหวานและความดัน, ประเด็นผู้สูงอายุ, ประเด็นอาหารปลอดภัย, ประเด็นพัฒนาการเด็น)
ในที่ประชุมครั้งก่อนได้เสนอให้มีการเลือกประเด็น ที่เป็นประเด็นหลักที่เป็นตัวแทนของอำเภอหนองหานในการ
ดำเนินการ พชอ. 
 1.1 สรุปการดำเนินงานประเด็นอุบัติเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 22 พ.ค. 2563  
  - ผู้เสียชีวิต 14 ราย  คิดเป็น อัตราตาย 11.90 (ตามนโยบายของจังหวัดให้มีอัตราตายไม่เกิน 20 
ต่อแสนประชากร) 
  - ตำบลที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต(สีเขียว) มี 5 ตำบล ได้แก่ ดอนหายโศก, บ้านยา, หนองสระปลา และ 
สะแบง) 
  - พฤษภาคม มีเสียชีวิต 1 ราย ที่ ตำบลโพนงาม 
  - เมษายน ไม่มีผู้เสียชีวิต 
 แยกตามความรุนแรง  

-เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ  จำนวน  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.46 
-เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนองหาน  จำนวน  2  ราย  คิดเปน็ร้อยละ 15.38 
-เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  จำนวน  6  ราย  คิดเป็นร้อยละ 46.15 



 ปัจจัยหลักท่ีทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ บุคคล, ถนน และ ยานพาหนะ เป็นต้น จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุใน
อำเภอหนองหาน  

-ปัจจัยทางด้านบุคคล เพศชาย ประสบอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมา   

-ปัจจัยทางด้านถนน พบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนให้เกิดข้ึนในเส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนอุดรฯ – สกลฯ , 
หนองหาน – กุมภวาปี และ หนองหาน – อ.เพ็ญ เป็นต้น และมีการเกิดอุบัติเหตุในถนนเส้นทางรอง และมี
ผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 9 ราย 

-ปัจจัยทางด้านยานพาหนะ ยาพาหนะที่เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 
ช่วงอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ช่วงอายุ 40 -49 ปี และเวลาที่เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ในช่วง 12.00 น. – 16.00 น.  
 ประเด็นที่ 2 การจัดการขยะ ได้มีการจัดการที่แหล่งกำเนิดขยะในระดับชุมชน โดยมีการนำขยะไปทำเป็น
ปุ๋ย 
 ประเด็นที่ 3 ไข้เลือดออก สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี พ.ศ.2563 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. – 19 
พ.ค. 2563) มีการยืนยันผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 2 ราย และมีจำนวนผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก ของจังหวัด
อุดรธานี ทั้งหมด จำนวน 162 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10.20 ต่อแสนประชากร อำเภอหนองหานอยู่ในพ้ืนที่ สี
เหลือง อำเภอหนองหานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2563 (ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีฝน ไม่น้ำขัง) 
 -ปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  5  ราย 
 -ปี พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  5 ราย   
 -ปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  3 ราย   
 -ปี พ.ศ. 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  10 ราย   
 -ปี พ.ศ. 2562 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  13 ราย   
 -ปี พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน  2 ราย ( ณ ปัจจุบัน ) 
 จำนวนผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก (ก่อนฤดูระบาดของไข้เลือดออก) ใน อ.หนองหาน มากท่ีสุดได้แก่ ต.
หนองหาน, ต.หนองไผ่ และ ต.โพนงาม เป็นต้น และในพ้ืนที่ได้มีการดำเนินการป้องกันการระบาดตามมาตราการ
ควบคุมไข้เลือดออด (มาตรการ 331 หมายถึง 3 = 3 ชม.แรกท่ี รพ.แจ้งไปยัง รพ.สต.เมื่อพบผู้ป่วย, 3 = 3 ชม.
ต่อมา รพ.สต. อสม. และผู้นำชุมชน ลงไปยังพื้นท่ีบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก , 1 = ภายใน 1 วันต้องมีการควบคุมหรือ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในรัศมี 100 เมตร ต้องไม่พบภาชนะหรือแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ) 
 ค่า Si ต้อง <= 10 (ค่า Si คือ ค่าท่ีออกไปสำรวจลูกน้ำยุงลาย จำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำยุงลาย X 
100 / จำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจทั้งหมด) จึงจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก 
 ประเด็นที่ 4 เบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอหนองหานมีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่เพ่ิมข้ึนทุกปี 
มาตรการที่ใช้ในการป้องกันเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นมาตรการที่เก่ียวกับอาหาร, การออกกำลังกาย, 
บุหรี่และสุรา เป็นต้น (ตามมาตรการ 3อ 2ส) 
 ประเด็นที่ 5 การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประชากรในกลุ่มอายุ 40- 44 ปี มีมากที่สุดใน อ.หนองหาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุที่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต ข้อมูลในปี 2562 อ.หนองหานมีผู้สูงอายุ 60 ปี 
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12.73 ประชากร 60 ปีขึ้นไปได้มีการคัดกรองการดำเนินกิจวัตประจำวันแล้วคิดเป็น 



75.49 % คิดเป็นประมาณ 12,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มติดสังคม ,กลุ่มติดบ้าน จำนวน 154 
คน, กลุ่มติดเตียง จำนวน 39 คน กระบวนการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีการพัฒนาคลอบคลุมครบทั้ง 3 กลุ่ม 
 ประเด็นที่ 6 การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชมได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ และ
นำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดในโรงพยาบาลหนองหาน ทุกวันพุธ และโรงพยาบาลหนองหานได้มีการซื้อผลผลิต
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนำมาประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนองหาน มูลค่าการซื้อ
ขายของตลาดเกษตรปลอดภัยในโรงพยาบาลหนองหานทุกวันพุธ เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 1,600,000 
โรงพยาบาลหนองหานได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวสารหอมมะลิ(300,000 บาท), ข้าวกล้อง(200,000 บาท) และยังมี
ตลาดเกษตรปลอดสารพิษ ณ ข้างที่ว่าการอำเภอหนองหาน(ทุกวันจันทร์) มียอดการซื้อขายโดยประมาณ 570,000 
บาท สิ้นค้าเกษตรปลอดภัยมีตลาดรองรับที่ รพ.หนองหาน(ทุกวันพุธ) และ ข้างที่ว่าการอำเภอหนองหาน(ทุกวัน
จันทร์) 
 ประเด็นที่ 7 การดำเนินการด้านพัฒนาการเด็ก ปัจจุบันมีอัตราการคลอดลดลง การดูแลเด็กคุณภาพเริ่ม
จากดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก ด้านมารดาโดยเริ่มจาก การศึกษา รายได้ อาชีพ และ
สุขภาพของมารดา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ของอำเภอหนองหาน ในด้านการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์(EQ) อยู่ที่ระดับ 91.12% และ IQ อยู่ในระดับ 95.64% สถานการณ์เด็กปฐมวัยใน อ.หนอง
หาน มีการคัดกรองไปแล้วอยู่ที่ 51.38 % โดยทำการคัดกรองเพ่ือที่จะหาเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า(มี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกล้ามเนื้อ,ด้านสติปัญญา, ด้านการเข้าใจภาษา, ด้านการใช้ภาษา และด้านสังคม) เพ่ือนำมาดูแลด้าน
พัฒนาการ ซึ่งภาพรวมอยู่ที่ 33.71 % ปัญหาที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทำให้เด็กมีการเล่นลดลง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า (ผู้นำเสนอข้อมูล แนะนำแก่ที่ประชุม พชอ.ให้มีศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนเพิ่มมากข้ึน) 
 นายแพทย์ธงภักดิ์  มีเพียร (ผอ.รพ.หนองหาน) กล่าวเสริมในประเด็น การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 วาระท่ี 2  
 นายรุ่งเรือง ปัณณราช (สาธารณสุขอำเภอหนองหาน) กล่าวเสริมสรุปประเด็นการดำเนินงาน พชอ.  
 -ประเด็นอุบัติเหตุ 3 ปี ที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ อ.หนองหานยังไม่มีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 
 -ประเด็นการจัดการขยะ ท้องถิ่นได้มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
 -ประเด็นไข้เลือดออก มีการดำเนินงานได้อย่างดี  
 -ประเด็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทางท้องถิ่นได้มีการสนับสนุนงบประมาณ และได้มีการ
ดำเนินการตามมาตรการ 3อ 2ส 
 -ประเด็นผู้สูงอายุ ทางท้องถิ่นและ รพ.สต.ได้ประชุดเพ่ือของบประมาณและได้งบประมาณสนับสนุนจาก
ท้องถิ่น แต่ยังขาดผู้ดูแล และได้มีการจัดอบรมผู้ดูแลเพิ่มแล้ว 
 -ประเด็นอาหารปลอดภัย ได้ร่วมกับเกษตรอำเภอทำการสุ่มตรวจสารเคมีจากพืชผัก และมีรถโมบาย
เคลื่อนที่จาก สสจ.อุดรธานี ออกมาให้บริการสุ่มตรวจสารเคมี โดยมีการสุ่มตรวจทั้งหมด 97 แห่ง ผ่านการตรวจ 
93 แห่ง และไม่ผ่าน 4 แห่ง และได้ให้แห่งที่ไม่ผ่านทั้ง 4 แห่งไปดำเนินการแก้ไขให้ผ่าน 



 นายอำเภอหนองหาน กล่าวในที่ประชุมให้คงประเด็นการดำเนินงานของ พชอ. ไว้คงเดิม และให้
หน่วยงานที่รับประเด็นงานต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และยึดการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิมไปก่อน และให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการรายงานติดตามผลที่ชัดเจน  
 วาระท่ี 3 การรับรองรายงานการประชุม รับรองวาระการประชุมที่ผ่านมา 
 วาระท่ี 4 สาธารณสุขอำเภอหนองหาน ขอเพ่ิมประเด็นยาเสพติด เข้ามาในการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
อำเภอหนองหาน ได้ผ่านเกณฑ์ เป็นอำเภอ TO BE NUMBER1 และได้มีการนำเสนอโครงการ TO BE NUMBER1 
ในระดับภาคทุกครั้งที่ผ่านมา ณ โรงแรงพูลแมน จ.ขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอหนองหานความคิดเห็นในที่ประชุม
ในการเพิ่ม บุหรี่และสุราเข้าไปในประเด็นยาเสพติด และขอเพ่ิมประเด็น โควิด-19  
 ปลัดฝ่ายความมั่นคงได้เสนอ ให้แยกบุหรี่ไปรวมกับสุรา และเมื่อมีการรณรงค์เรื่องสุรา และให้เพ่ิมบุหรี่เข้า
ไปด้วย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมได้กล่าวในที่ประชุม เรื่องสุราได้ถูกรวมเข้าไปในประเด็นการทำงานการลดอุบัติเหตุแล้ว 
และบุหรี่ก็อยู่ในประเด็นการทำงานยาเสพติดแล้ว และเมื่อการดำเนินการในประเด็นยาเสพติดให้เน้นย้ำลงไปที่
บุหรี่ด้วย  
 นายอำเภอหนองหานสรุป ไม่ต้องนำบุหรี่และสุราไปเพ่ิมในประเด็นการดำเนินงานยาเสพติด แต่เมื่อมีการ
ทำงานในประเด็นยาเสพติดให้มีการดำเนินการทางด้านบุหรี่ด้วย  
 ผอ.โรงพยาบาลหนองหาน ได้ให้คำแนะนำในเรื่อง โควิด-19 และเสนอว่าไม่ควรเพิ่มประเด็นการทำงาน
ของ พชอ.เยอะเกินไป และนายอำเภอหนองหานเสนอแนะ หากมีประเด็นการดำเนินการเยอะเกินไปอาจทำให้ผล
การประเมิน พชอ.ไม่ผ่าน โดยนายอำเภอหนองหานเน้นย้ำให้มีเฉพาะประเด็นที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น  
 วาระท่ี 5  กรรมการ พชอ. สาธารณสุขอำเภอหนองหานได้เสนอแนะเรื่องกรรมการ พชอ. นั้นตาม
กฎหมายนั้น สามารถมีกรรมการ พชอ.ได้จำนวน 21 คน แต่อำเภอหนองหานเป็นอำเภอใหญ่จึงเสนอให้มี 
อนุกรรมการ และที่ปรึกษาพิเศษของ พชอ.  
 สาธารณสุขอำเภอหนองหนองาน เสนอประเด็นโควิด-19 อำเภอหนองหานมีคณะกรรมการโควิด-19 
ระดับอำเภอ และเสนอให้มีคณะกรรมการโควิด-19 ระดับท้องถิ่น ทุก อปท.โดยให้นายกเป็นประธาน เพ่ือความ
สะดวกในการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น 
 ปลัดฝ่ายความมั่นคง ได้เสนอ ในเรื่องประเด็นการทำงานให้มีการติดตามการดำเนินแต่ละประเด็นอย่าง
เป็นรูปธรรม และเน้นประเด็นการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญและคลอบคุมทุกกลุ่ม
ประชากร และมีการประชาสัมพันธ์การทำงานอย่างจริงจัง 
 นายอำเภอสรุปประเด็น ให้เลขาพชอ. ไปทบทวนเรื่องกรรมการ พชอ. หากมีกรรมการเกินกว่าที่กำหนด
ในระเบียบ พชอ.ให้ตั้งส่วนที่เหลือเป็นอนุกรรมการ หรือ ที่ปรึกษา พชอ.  
 สรุปการกำหนดหัวข้อประเด็นการทำงานของ พชอ. ให้เพ่ิมเข้าไปทุกหัวข้อที่นำเสนอในที่ประชุม แต่จะ
เน้นการทำงานในประเด็นที่เป็นปัญหาที่สำคัญและสามารถขับเคลื่อนประเด็นการทำงานให้เป็นรูปธรรม และมีผล
ตามตามชี้วัด และเมื่อมีการนำเสนอผลการดำเนินงานในระดับจังหวัดให้มาคัดเลือกประเด็นการทำงานที่เป็น
จุดเด่นอีกครั้ง  



 สรรหาผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นหลัก และให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นไปดำเนินการจัดทำโครงการ 
จัดทำแผนการดำเนินการ และทำงานตามแผน พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการทำงาน และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมมากที่สุด 
 มอบหมายให้ฝ่ายเลขา พชอ.สรรหาผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น และให้กำหนดกรอบการทำงานและ
แผนการทำงานและตัวชี้วัด โดยอ้างอิงตามการปฏิบัติงานเดิมที่เคยปฏิบัติมาให้สอดคล้องกัน และนำเสนอในที่
ประชุม พชอ. หากประเด็นไหนมีผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดอยู่แล้วให้ดำเนินการตามเดิม เมื่อมีการประชุม พชอ.ครั้ง
ต่อไปให้ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นนำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุม พชอ.รับทราบ 
 ในระดับอำเภอต้องมีคณะกรรมการตามกรอบ และต้องมีแผนการดำเนินการ และส่งแผนการดำเนินการ
ระดับอำเภอไปให้ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นได้ทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณการดำเนินการ 
และเสนอให้มีการแต่ตั้งประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการ พชอ.ระดับท้องถิ่น  
 นายอำเภอมอบหมายให้เลขา พชอ.ไปดำเนินการดังนี้ 
 -ศึกษาคณะกรรมการ พชอ.ตามกฏหมาย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา ระดับอำเภอให้ชัดเจน 
 -ให้ล้อคณะกรรมการ พชอ.ระดับอำเภอลงไปเป็นคณะกรรมการ พชอ.ระดับองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล เป็นต้น 
 -ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นไปประชุมแผนการดำเนินงาน แผนงานกิจกรรมของระดับอำเภอ และนำเข้า
ที่ประชุม เมื่อผ่านทีประชุม พชอ.ระดับอำเภอแล้วให้มอบแผนให้แก่ พชอ.ระดับท้องถิ่น เพ่ือนำไปเป็นแผนปฏิบัติ
งานของท้องถิ่นตามเทศบัญญัติ 
 วาระท่ี 6 โควิด-19 
 ผู้รับผิดชอบงานโควิดนำเสนอสถานการณ์โควิด-19 ของอำเภอหนองหาน ดังนี้ ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน แต่มี
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ PUI ที่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 12 ราย และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้วไม่พบ
เชื้อโคโรน่าไวรัส และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงสูงของอำเภอหนองหาน 122 ราย ครบระยะเฝ้า
ระวังแล้ว 77 ราย และยังเฝ้าระวังต่ออีก 45 ราย กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและจากต่างประเทศ
ทั้งหมด 4,016 ราย ครบระยะเฝ้าระวังแล้ว 3,282 ราย และเฝ้าระวังต่ออีก 433 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว
ที่ค่ายฮีโร่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ในเมือง) (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค.2563) จำนวน 219 ราย เป็นของ
อำเภอหนองหานจำนวน 15 ราย 
 รายงานการผ่อนปรนล็อคดาวน์ของการเปิดตลาดนัดคลองถมทุกวันจันทร์ โดยได้จัดให้ผู้ขายสินค้าได้
ลงทะเบียน โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการใน จ.อุดรธานี 74 ร้านค้า และผู้ประกอบการที่มาจากต่างจังหวัด 11 
ร้านค้า และจากการสำรวจร้านค้าพบว่า บ้างร้านไม่มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการ บ้างร้านค้าไม่มีถาดรับเงิน
จากลูกค้า ยังคงมีการรับเงินโดยตรงจากมือลูกค้า ร้านค้าไม่เว้นระยะห่างตามท่ีกำหนดยังคงตั้งร้านค้าติดกัน และผู้
จำหน่ายสินค้าไม่สวมถุงมือ และมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุที่มากกว่า 60 ปี มาใช้บริการ และไม่มีการ
ลงทะเบียนก่อนเข้ามาจำหน่ายสินค้า จากการประชุมก่อนเปิดตลาดในที่ประชุมได้กำหนดให้จำหน่ายได้เฉพาะ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น  
 ผอ.รพ.หนองหานได้กล่าวเสริม จากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดอุดรธานีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้ว 38 วัน 
ทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อกันเองจากภายในจังหวัดมีโอกาสน้อย ในส่วนของคนที่ถูกกักตัวอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี นั้นมี่ส่วนหนึ่งที่เป็นประชากรของอำเภอหนองหาน เมื่อมีภาวะเจ็บป่วยเมื่อถูกส่งตัวมารักษาก็ได้รับการ



ตรวจหาเชื้อโคโรน่าไวรัสด้วยทุกครั้งทุกคน แลทุกคนที่ได้รับการตรวจก็ได้ผลการตรวจไม่พบเชื้อ และเมื่อพ้นจาก
ระยะกักตัว และกลับมาอยู่ที่บ้าน โรงพยาบาลหนองหานได้มีการออกติดตามดูแล และขอความร่วมมือจากญาติ 
ในการ State Quarantine ทีบ่้าน 
 นายอำเภอหนองหาน ให้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาดนัดคลองถม(วันจันทร์) ให้ผู้จัดการตลาดได้รับ
ทราบข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุงตลาด 
 ปลัดฝ่ายปรกครองเสนอแนะให้มีการผ่อนปรนการค้าสินค้าโดยเน้นไปที่สินค้าประเภทสิ้นค้า OTOP และ
สินค้าการเกษตรที่มาจากประชาชนในชุมชน 
 เกษตรอำเภอหนองหาน ได้ชี้แจ้งในที่ประชุมถึงการลงทะเบียนของเกษตรกรที่จะมาขายสินค้าในตลาดนัด
คลองถม โดยเกษตรอำเภอให้ประชาชนที่จะมาขายสิ้นค้าเกษตรต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะอนุญาตให้ขายได้ และ
คนที่จะมาขายสินค้าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของอำเภอก่อน ถึงจะขายได้ 
 นายอำเภอสรุปมาตรการผ่อนคล้ายของการขายสินค้าให้ยึดตามมติตามเดิมไปก่อน และให้มีการออก
ประเมินตลาดตามมาตรการ และรายงานผลให้นายอำเภอทราบเป็นระยะ 
 วันจันทร์(วันที่ 1 มิ.ย.2563) เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสินค้าเกษตร
อย่างเป็นทางการ 
 ผอ.รพ.สต.หนองเม็ก ขอคำเสนอแนะในที่ประชุม ในกรณีท่ีมีบุคคลที่มาจากต่างประเทศแล้วไม่ได้ไปกักตัว
ที่ค่ายฮีโร่ เนื่องจากไม่มีการแจ้งและขาดแคลนบุคลการในการปฏิบัติงาน และชุดป้องกัน PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ใน
การนำส่งผู้ที่เข้าต้องเข้าค่ายฮีโร่  
 ผอ.รพ.หนองหาน ชี้แจ้งเมื่อมีการนำส่งกลุ่มเสี่ยงไปยังค่ายฮีโร่ เมื่อเกิดปัญหาในการส่งตัวให้ติดต่อมาท่ี 
รพ.หนองหาน ให้ช่วยนำส่งได้ และชุดป้องกัน PPE หากขาดแคลนไม่พอใช้ ให้มาเบิกได้ที่โรงพยาลหนองหาน 
 นายอำเภอสรุปวาระโควิด-19 ให้ยังคงมาตรการ การป้องกันโรคคงเดิม ให้ท้องถิ่นจัดหาที่ล้างมือ(แบบใช้
เท้าเหยียบ)ไว้ตามแหล่งชุมชน  
 วาระอ่ืนๆ  ไม่มี 
เลิกประชุม เวลา 12.20 น. 
 
 

ปริญญ์  สร้อยวิทยา     ผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 
      (นายปริญญ์  สร้อยวิทยา) 

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

รุ่งเรือง  ปัณณราช                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายรุ่งเรือง  ปัณณราช) 

            สาธารณสุขอำเภอหนองหาน 
 


